

1. Về việc ứng phó/sơ tán khi có thảm họa

Trong những năm gần đây, Nguy cơ thảm họa cận kề, chẳng hạn như thảm họa do bão và vành đai mưa tuyến tính liên tiếp xảy ra trong những năm gần đây, và những trận động đất lớn được cho là sẽ xảy ra.

Khi có thảm họa xảy ra, để giảm thiểu thiệt hại thì sẽ rất hữu ích khi bạn có thể tự mình cứu trợ cho mình.

Trước hết, khi sắp có nguy hiểm xảy ra do mưa lớn hoặc bão, hãy nhanh chóng có phương án xử lý và tiến hành. Điều quan trọng là phải luôn cập nhật thông tin.

Các thông tin từ Thành phố Tochigi có trên trang Web chính thức của Thành phố Tochigi và thông tin địa phương có trên hệ thống định vị kyu-chan. Đối với các ứng dụng về phòng chống thiên tai, chẳng hạn như ứng dụng phòng chống thảm họa của kênh NHK News và Kikikuru của cơ quan khí tượng Nhật Bản, bạn nên chuẩn bị sẵn sàng bằng cách thường xuyên tải ứng dụng xuống điện thoại thông minh của mình.

Khi có mưa lớn, cảnh báo lũ, nước sông dâng cao trở thành cảnh báo cấp độ 3, hãy sơ tán người già và mọi người ra khỏi nơi nguy hiểm.

Khi có cảnh báo cấp độ 4 thì tất cả mọi người phải sơ tán khỏi nơi nguy hiểm

Thông tin sơ tán không được bán hành ở giai đoạn cấp 1 và cấp 2, nhưng việc xác nhận thời gian sơ tán, điểm sơ tán, những thứ cần mang theo,... là rất cần thiết.

Vậy thì, khi bạn nhận được cảnh báo cấp độ 4, bạn sẽ sơ tán ở đâu? Thì Kura no machi gakushukan là một trong những nơi trú ẩn sơ tán được thành phố ưu tiên mở ra. Bất cứ ai cũng có thể sử dụng những nơi trú ẩn được mở ra ở bất cứ đâu.

Hãy thường xuyên xác nhận nơi có thể lánh nạn tại khu vực mình đang sinh sống.

Trong trường hợp nhà mình là nơi an toàn thì không cần đi lánh nạn. Đi chuyên lên tầng hai cũng được xem là một cách lánh nạn.

Một lựa chọn khác nữa là sơ tán đến nhà người thân hoặc bạn bè ở khu vực an toàn. Một phương pháp gọi là sơ tán trên diện rộng trong đó mọi người đi chuyên sớm đến các khu vực ít rủi ro thiên tai hơn cũng được đưa ra.

Để không bị hoảng loạn trong quá trình sơ tán, thì bạn cần tự suy nghĩ đưa ra mục tiêu hành động như là khi nào, ở đâu và phương pháp lánh nạn như thế nào.

Trong gia đình mỗi thành viên sẽ có phương án lánh nạn, và có thể điện thoại đi động sẽ không sử dụng được. Vì vậy trước khi sự việc xảy ra hãy cùng nhau thảo luận về phương thức liên lạc với nhau nhé.

2 Chuẩn bị cho thiên tai/chuẩn bị vật chất

Tại các địa điểm sơ tán như trung tâm sơ tán, nguồn liệu trợ cấp được chuẩn bị trước cũng có giới hạn nên bạn cũng cần chuẩn bị cho riêng mình một "bộ dụng cụ khẩn cấp".

Những thứ cần mang đến nơi sơ tán: radio, đèn pin, pin, thức ăn không cần nấu, nước uống, đồ hộp, kẹo và socola, thuốc gia dụng, khẩu trang phòng bệnh truyền nhiễm, nước rửa tay, nhiệt kế, Mang theo nhiều tiền lẻ : tiền mặt, thẻ bảo hiểm y tế, quần áo để thay, khăn ướt, bàn chải đánh răng, sạc điện thoại, khăn tắm, v.v.

Ngoài túi ni lông, khăn giấy, giấy vệ sinh... tùy theo hoàn cảnh gia đình mà bổ sung thêm các đồ dùng cho người già, phụ nữ, trẻ sơ sinh, đồ dùng cho vật nuôi.

Trong trường hợp xảy ra thảm họa lớn, công tác hậu cần và dây cứu sinh có thể bị ảnh hưởng, lương thực và nguồn cung cấp có thể cạn kiệt. Ngay cả khi Thành phố Tochigi không bị ảnh hưởng trực tiếp, nó vẫn có thể bị ảnh hưởng. Để chuẩn bị cho việc sơ tán dài ngày, cần chuẩn bị lương thực, vật dụng cho an toàn ít nhất 3 ngày, nếu có thể là 7 ngày.

Mục tiêu cho 3 lít nước uống mỗi người mỗi ngày. Ngoài ra, chúng ta hãy dự trữ nước sinh hoạt trong các bồn tắm.

Trên thực tế, "thực phẩm khẩn cấp" không phải là thực phẩm duy nhất được dự trữ cho trường hợp khẩn cấp. Bạn cũng có thể sử dụng những gì bạn ăn hàng ngày.

Nó được gọi là "kho thực phẩm luân chuyển", những thực phẩm hay ăn như đồ hộp, thực phẩm đóng túi hay mì ly bạn có thể mua nhiều hơn bình thường một

chút về dự trữ và ăn dần và sau đó lại mua bổ sung cái mới mà không sợ để lâu hết hạn sử dụng. Đó cũng là một cách chuẩn bị tốt không gây lãng phí.

"Chúng tôi không biết khi nào một thảm họa sẽ xảy ra." Hãy chuẩn bị và bạn sẽ ổn thôi. Bắt đầu với những gì bạn có thể làm ngay lập tức.

3. Tuyển diễn viên chính cho "Utamaro Dochu"

Năm nay, vào thứ Bảy, ngày 11 tháng 11, chúng tôi sẽ tổ chức "Utamaro Dochu", dựa trên hình ảnh thế giới được vẽ bởi Kitagawa Utamaro, một nghệ sĩ ukiyo-e từ thời Edo.

"Utamaro Dochu" là một sự kiện trong đó mọi người mặc trang phục kimono của các nhân vật từ thời Edo và diễu hành qua thị trấn Kuranomachi. Cư dân nước ngoài cũng có thể tham gia.

"Vai chính là" Oiran ". Bộ trang phục nặng từ 15 đến 20 kg nên những người tự tin về thể lực của mình đều có thể dự thi. Và sẽ buộc tóc theo kiểu Nhật nên cần tuyển những người có tóc đen dài.

Ngoài ra, còn có các vai nhí như "Kamuro", "Geisha", "Shinzo", "Bà già", "Người giữ ô" và "Người giữ Kinpo", mỗi vai đều có tiêu chuẩn về độ tuổi và chiều cao.

"Utamaro Dochu" thu hút một lượng lớn khán giả, vì vậy đây sẽ là tâm điểm chú ý của nhiều khán giả.

Đó là điều không thường được trải nghiệm, vì vậy nếu bạn muốn thử, hãy lấy mẫu đơn đăng ký từ trang web của Tòa thị chính Tochigi, điền thông tin cần thiết và đăng ký qua thư hoặc trực tiếp tại Khu Kuranomachi của Tòa thị chính Tochigi.

Nếu bạn không biết cách đăng ký, vui lòng liên hệ với Hiệp hội giao lưu quốc tế thành phố Tochigi.

Hạn chót để chấp nhận là ngày 31 tháng 8.